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รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
สมัยวสิามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 

วันท่ี  18  มกราคม  ๒๕67 เวลา ๑0.0๐ น.   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๕) 

ผู้มาประชุม  (สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายชัยวัฒน์     อินทร์เลิศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นายเฉลิมพงษ์    รังสิวัฒนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

3. นายชุมพล    คุ้มวงศ์           รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

4. นายวิรัช      แดงกลาง เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

5. นายเตชิต     มั่นหรั่ง  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อำเภอลำลูกกา 

6. นางภิรมณ์     ตลับทอง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอลำลูกกา 

7. นายสำเริง    อุรติ        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอลำลูกกา 

8. นางปกเกษ     คงเขียว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอลำลูกกา 

9. นายประภาส    สุกเอี่ยม     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอลำลูกกา 

10. นายคณาธิป  ใจกระสันติ     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอลำลูกกา 

11. นายโอภาส    รักหอม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอลำลูกกา 

12. นายประเสริฐ    ภาคีผล  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอคลองหลวง 

13. นางอารีย์  ใจแคล้ว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอคลองหลวง 

14. ร.ต.อ. ภูวดล    มงคลพิทักษ์กุล สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอคลองหลวง 

15. นายวรรณลภย์   ติวารี  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอคลองหลวง 

16. นายสมพร    บุญมา  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอคลองหลวง 

17. นายสัญชาติ    คุระนันท์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอคลองหลวง 

18. นางสาวณัฐรุจา   คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอคลองหลวง 

19. นายเอกชัย  กลิ่นกุสุม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอธัญบุรี 
20. นายชนภัทร    นันทกาวงศ์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอธัญบุร ี

21. นายสุเทพ    สมใจ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอเมืองปทมุธานี 

22. นายนำศิลป์ คุณาวิชชา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอเมืองปทุมธานี 

23. นายพรรณทอง  นพขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอเมืองปทุมธานี 

24. นายเสนยี์  มูลขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอเมืองปทุมธานี 

25. นายทนงศักดิ์     อาภาโรจนกิจ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอเมืองปทุมธานี 

26. นายสมร   แตงอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว 
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27. นายสุริยา     ธรรมธารา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอหนองเสือ 

ผู้ลาการประชุม   (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายสายเทพ  จันบางพลี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอลำลูกกา 

2. นายศุภชัย   เรอืงศรี  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอคลองหลวง 

3. นายไพโรจน์    ประจักษ์แจ้ง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอคลองหลวง 

4. นายสมศักดิ์    เกียรติพัฒนาชัย สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอธัญบุรี 
5. นางสาวเกวลิน    หลีนวรัตน์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอธัญบุร ี

6. นายบุญลือ    อยู่ยืน  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอเมืองปทุมธานี 

7. นายพิชัย   ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอสามโคก 

8. นายสวง  สีเขียว        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอสามโคก 

9. นายสมบัติ   วงศ์กวน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอหนองเสือ 
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ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
1. พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

3. นายสิระพงษ์  สิริโพธินันท์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

4. นางสาวพัชร์ชสิา พชิระธารรีัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 3 

5. นายอดุลย์ มะหะหมัด  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

6. นายเด่นวันชัย สำราญราษฎร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

7. พล.ต.ต.วัฒนา วงศ์จันทร์  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

3. นางจิตภินันท์ ทองเสน  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4. นางสาวกมลวรรณ  วงษ์สมุทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

5. นางสาวสุนทร สุกาวิน  ผู้อำนวยการกองคลัง 

6. นายประเทอืง กันธสมาส  วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นางรัชนี คงเจริญ   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

8. นายธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
9. นางสาววทันยา พวงเพ็ชร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

10. นางสาวณัฐกานต์ ศรมีั่น  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (แทน) 
    ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
11. นายวัชระ บัญชาวิมลเชษฐ นักบรหิารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น (แทน) 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

12. นางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

13. นายจรัสพงษ์ สระแก้ว  ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา 

14. นางสาวกัลยา พรหมเมศร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาราชการแทน 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

15. นายอนุสิทธิ์ ศรอีนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก 

16. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าง้ิว 

17. นางสาวสุภาพรณ์   ก้อนทอง นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

18. นางสาวอวิลักษณ์ คำดี  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

19. นางศันสนยี์  หอมจันทร์  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 
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20. นางนุจร ีแดงโชติ   นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

21. นางจงกลนี ฤทธิ์ทวี  นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น 

22. นางสาวลักษณา ชัยวัฒนา นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น 

23. นางฐานะมาศ มะลิลา  นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น 

24. นายพฤฒ   พุทธิพัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

25. นางสาวพนารัตน์   บุญเทศนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

26. นางสาวชญาพร อ่อนสอาด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

27. นางสาวลินดา ชื่นอารมย์  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

28. นางสาวศิรินทรา สุขสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

29. นางสาวภาวิณ ีเที้ยวพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

30. นายภาณุพันธ ุ์ วัฒนธรรมรงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

31. นายณรงค์ชัย แสงใส  นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ 

32. นางสาวสุภาภรณ์ ไชโย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

33. นางสาวอลิษา   โต๊ะเอียด  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

34.นางเบญญาภา เขมะวานิช ครบิบิน  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

35. นางดวงกมล  ณ หนองคาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

36. นางทัศนีย์  แพงอานนท์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

37. นางสาวเพ็ญประภา เขียวเมฆ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

38. นางสาวปิยะวรรณ  แสงปลั่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

39. นายศักดิพัฒน์  ราญจติต์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

40. นางสาวกนกวรรณ มหาสุภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

41. นายสมศักดิ์  กระจกเหลี่ยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

42. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรสีวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

43. นายคมเพชร แก้วทองคำ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

44. นายเกษม  จันทร์แบบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

45. นางสาวรชิตา  เศวตธนอรรถ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

46. นายศรายุทธ พวงงาม  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

47. นายนพดล คลังเงนิ  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 

ผู้เข้าประชุม (สื่อมวลชนและประชาชน) 
1. นายนพนันต์ คุณาวิชชา  ผู้ติดตาม สมาชิกสภา อบจ. 
2. นายธัญวิชต์ พงษ์เผือก  นักศกึษาฝึกงาน 



-5- 
 

เริ่มประชุมเวลา    - ๑0.๐๐ น. 
เลขานุการสภา อบจ. - เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุมแล้ว มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม

ตามมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. ๒๕62 และ  
ข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65  

    จึงจะได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
สมัยวสิามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 ต่อไป 

 - ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำ
หน้าที่ประธานในที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอเชญิท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 
   ทั้ง ๒ ท่านขึน้ประจำที่ครับ 

เลขานุการสภา อบจ.  - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
พ.ศ. 2567 

     ด้วยฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีข้อราชการ 
      ที่จำเป็นที่จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พิจารณา 

      โดยเสนอญัตติและเรื่องต่าง ๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
       และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพิจารณาแล้ว 

       เห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      ปทุมธานี  
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)  
   พ.ศ. ๒๕62 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงเรียก 

   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยแรก    
   ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 มีกำหนด ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2567  
  เป็นต้นไป และกำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
  สมัยประชุมดังกล่าว วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชัน้ 5) 
       จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   

           ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. ๒๕67  

    นายชัยวัฒน์ อนิทร์เลิศ 

    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
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เลขานุการสภา อบจ.       - และในลำดับต่อไปนีข้อเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดการ
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยแรก   

ประจำปี พ.ศ. 2567 ครับ   
ประธานสภา อบจ.  - เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่านรองนายก 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

       จังหวัดปทุมธานี ผู้ทรงเกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหาร 

      ส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร 

      ส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
    เนื่องจากฝ่ายบริหารโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
    ได้เสนอญัตติ ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
     เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัต/ิ ให้ความเห็นชอบ และรับทราบ 

ตามระเบียบ ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความสำคัญและก่อให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และพี่น้อง 

ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ              
การบริหารราชการ กระผมจึงประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567                

มีกำหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2567 เป็นต้นไป และนัดให้มี
การประชุมสภาฯ ขึ้นในวันนี้ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เข้านั่งในที่ประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมแลว้ 

- ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
   สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

- ต่อไปผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลย นะครับ  
- ระเบียบวาระที่  ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

           เรื่องท่ี 1  มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 
ลาการประชุม จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายบุญลือ อยู่ยืน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่  1 อำเภอ        
เมืองปทุมธานี 
2 . นางสาวเกวลิ น หลี นวรัตน์  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลื อกตั้ งที่  5                          
อำเภอธัญบุรี 
3. นายสมบัติ วงค์กวน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองเสือ 
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ประธานสภา อบจ.  4. นายพิชัย ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสามโคก 

5. นายสวง สีเขียว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสามโคก 

6. นายสายเทพ  จันบางพลี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอ
ลำลูกกา 

7. นายสมศักดิ์  เกียรตพิัฒนาชัย สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 3 
อำเภอธัญบุรี 
8. นายศุภชัย เรอืงศรี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอคลองหลวง 
9. นายไพโรจน์ ประจักษ์แจ้ง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่  8  
อำเภอคลองหลวง 

  เรื่องท่ี 2. ขอแก้ไขรายละเอียดเอกสารใน ระเบียบวาระที่ 3  
เรื่ อ ง รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   
และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
(พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่  5/2566 ) ในส่วน 

ของคำแถลงให้ใช้เอกสารตามที ่ได้วางไว้บนโต๊ะ  ของท่านสมาชิกฯ  
นะครับ อันใหม่นะครับ ผมพิจารณาแล้วอนุญาตใหใ้ช้เอกสารอันใหม่นะครับ 

เรื่องที่  3. สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางร่วมกับ  

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนะครับ  ขอเชิญ      
เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 
14-16 กุมภาพันธ์ 2567  ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีนะครับ จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทุกท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะครับ  
ซึ่ งแบบตอบรับ เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ ได้วางไว้  บนโต๊ะของ         
ท่านสมาชิกแล้วนะครับ  ท่านสมาชิกท่านใดที่ประสงค์  จะเข้าร่วม
โครงการให้ส่งแบบตอบรับได้ที่สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนะครับ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไปนะครับ ขอใหส้่งแบบตอบรับวันนีเ้ลย
นะครับ 

เรื่องที่ 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานีนะครับ เรื่องโอนข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 1 ราย คือ 
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ประธานสภา อบจ.   นายอนุสิทธิ์  ศรีอนันต์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก                      
นะครับทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไปนะครับ ท่านอนุสิทธิ์             
ศรีอนันต์ นะครับ มาร่วมประชุมด้วยนะครับ ขอเชิญยืนโชว์ตัวด้วยครับ
อยู่ทางด้านหลังนะครับท่านสมาชิกครับ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก
คนใหม่นะครับ ซึ่งวาระอื่น ๆ จะให้แนะนำตัวนะครับ  

เรื่องที่  5. ขอแจ้งท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ  ก่อนลงมติในญัตติ                     
ที่ขออนุมัติจากสภาทุกญัตติ ผมขอนับองค์ประชุมก่อนทุกครั้งนะครับ 
เนื่องจากจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของเราให้ดำเนินการนับองค์ประชุมนะครับ  เพื่อที่จะบันทึกรายงาน                      
การประชุมนะครับ ผมขอแจง้ท่านสมาชิกทุกท่านไว้นะครับว่า ก่อนลงมติ
ทุกครั้งนะครับ ทุกญัตติผมจะขอนับองค์ประชุมก่อนนะครับ ขอให้ทุกท่าน
ทราบโดยทั่วกันนะครับ 

-  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 เมื่อวันที่      
15 ธันวาคม ๒๕66 

ประธานสภา อบจ.    -  ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ  
            สมัยทีส่ี ่ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 เมื่อวันที ่15 ธันวาคม ๒๕66 ไปแล้ว นัน้   
 - บัดนี้ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำ

รายงานการประชุมสภาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่าน                
การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 
11 มกราคม 2567 จึงได้นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป และทางสำนักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาดังกล่าว 

ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบเป็นการล่วงหน้าแล้ว  
- สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำใดหรือแก้ไขหน้าไหน บรรทัดที่เท่าไร  
ขอให้เสนอได้เลยครับ ไม่แก้ไขนะครับ 

 - เมื่อได้พิจารณาตรวจสอบกันครบถ้วน ผมจะขอมติจากที่ประชุม  

   นะครับ 
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ประธานสภา อบจ.  - ขณะนีม้ีสมาชิกจำนวน 27 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
    ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ 

    บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕66  
    เมื่อวันที ่15 ธันวาคม ๒๕66 

ขอได้โปรดยกมอืครับ 24 เสียง 
    ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ 

    บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕66  
    เมื่อวันที ่15 ธันวาคม ๒๕66 

ขอได้โปรดยกมอืครับ 0 เสียง 
    - สรุปที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ 

    บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สี ่ประจำปี พ.ศ. ๒๕66  
    เมื่อวันที ่15 ธันวาคม ๒๕66 

- รับรองด้วยมตเิสียง 24 เสียง 
- ไม่รับรองด้วยมตเิสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 3 คน  

-  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๓ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และ         
การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2566 – 
พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม (คร้ังท่ี 5/2566)  

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 
และข้อ 30 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม และให้ดำเนินการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่               
19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ข้อ 15.7 การติดตามและประเมินผล 
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นายก อบจ.ปทุมธานี  โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของ
ค ณ ะก รรม ก ารติ ด ต าม แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น                          
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำ
งบประมาณ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นประจำปี
งบประมาณนั้น ๆ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือ
ภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณีนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีเท่านั้น) 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี             
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.10 ประกอบด้วย 

  1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น  คะแนนเต็ม  20  คะแนน คณ ะกรรมการฯ ประเมินได้                  
19.2 คะแนน 

  2. การวิ เคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพ  คะแนนเต็ม          
20 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้ 18.6 คะแนน 

  3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้             
56.3 คะแนน ประกอบด้วย 

       3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
            คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้ 4.7 คะแนน 

       3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
              คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้ 

4.7 คะแนน 

       3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs)     
                      คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้ 
4.8 คะแนน 

       3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด  
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นายก อบจ.ปทุมธานี                         คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้ 
4.7 คะแนน 

       3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  

                         คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้ 
4.4 คะแนน 

       3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้ 
4.8 คะแนน 

       3.7 วิสัยทัศน์ 
                คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้  

  4.5 คะแนน 

       3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน 

                        คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้    
    4.8 คะแนน 

       3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 

             คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้   
4.7 คะแนน 

       3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน 

                คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้  
    4.7 คะแนน 

       3.11 แผนงาน 5 คะแนน 

               คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้  
 4.8 คะแนน 

       3.12 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

               คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้  
  4.7 คะแนน 

  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการประเมินผลตาม             
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒ นาท้องถิ่ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น                    
โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.80 ประกอบด้วย 
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นายก อบจ.ปทุมธานี  1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
         คะแนนเต็ม 10 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้  
               8.6 คะแนน 

  2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
                    คะแนนเต็ม 10 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้                  
                                                       9.2 คะแนน 

  3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

              คะแนนเต็ม 10 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้                        
           8.7 คะแนน 

  4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 

               คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้  
               4.6 คะแนน 

  5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
               คะแนนเต็ม 30 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้                      
               28 คะแนน ประกอบด้วย 

      5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  
                     คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้                 
                    4.5 คะแนน 

      5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  
                     คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้       
                     4.5 คะแนน 

                   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่    
                                                             การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง  

คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้     
4.8 คะแนน 

               5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ    
                     งบประมาณ  
                     คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้            
                     4.6 คะแนน 

              5.5 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับ    
                    วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  
                    คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้  
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นายก อบจ.ปทุมธานี                     5 คะแนน 

      5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและ     
                                                             วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
            คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้  
      4.6 คะแนน 

  6. ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์   
ที่กำหนดไว้โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
คะแนนเต็ม 35 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้ 32.7 คะแนน
ประกอบด้วย 

      6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีในภาพรวม  
คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้  
4.5 คะแนน 

      6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ 

รายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน  
คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้  
4.6 คะแนน 

      6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ 

รายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

       คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้  
4.9 คะแนน 

6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ  
คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้  
4.9 คะแนน 

   6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
เกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น  

       คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้  
4.6 คะแนน 

      6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับ      
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นายก อบจ.ปทุมธานี   ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  

คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้  
4.4 คะแนน 

    6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ 

เกี่ยวกับ ด้านการบริหารจัดการน้ำ  
คะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้ 
4.8 คะแนน 

จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่ อความสอดคล้อง
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัดปทุ มธานี                     
(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5/2566) แจ้งต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการ 

      ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)  

      เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5/2566) ตามข้อ 29 และข้อ 30 ของระเบียบกระทรวง 

     มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงาน 

     เพื่อทราบ นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ             

    - ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
      และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

      ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)  

      เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5/2566) แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7/2566) 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 
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นายก อบจ.ปทุมธานี  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7/2566)  

 ข อ งอ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี  ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 24 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566  

จงึขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ 
โดยทั่วกันครับ 

ประธานสภา อบจ.     - ครับ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  
    เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7/2566) ครั้งนี้ ตามข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ    
    นะครับ 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับ 

          รายงานดังกล่าวหรือไม่ ขอเชญิครับ ไม่มีนะครับ            
       - ที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  

  พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7/2566) แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การแจ้งรายชื่อข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
และลูกจ้างประเภทอื่นถ่ายโอน และรายการครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างท่ีรับถ่ายโอนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ในการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี  และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหแ้ก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้ยื่นความประสงค์  ขอรับ                
การประเมิ นความพร้อมรับการถ่ ายโอนภารกิ จสถานีอนามั ย                  
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้รับการ
ถ่ าย โอ น ภ ารกิ จส ถ านี อ น ามั ย เฉ ลิ ม พ ระ เกี ย รติ  6 0  พ รรษ า                     
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 11 แห่ง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี โดยนายภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี ผู้ส่งมอบ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดย       
พ ลตำรวจโท  คำรณ วิท ย์  ธู ป กระจ่ าง  น ายกองค์ ก ารบ ริห าร            
ส่วนจังหวัดปทุมธานี ผู้รับมอบ ได้ดำเนินการส่งมอบบันทึกการถ่ายโอน
ภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี               
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี  ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2567  เมื่ อวันอั งคารที่                          
31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

   เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามแนวทางของประกาศคณ ะกรรมการ                     
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์
และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ                       
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี              
จึงขอแจ้งรายช่ือข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง
ประเภทอื่นถ่ายโอน และรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่รับถ่ายโอน              
จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี  ในการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ                      
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
จำนวน 11 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานทีราบ 

   กระผมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีเพื่อผลักดันให้การดำเนินการตามภารกิจ 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  ถ่ายโอนสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์             
แห่งกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

   กระผมขอขอบพระคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานีทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติรับฟังการแถลงของกระผมในวันนี้                      
และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน ในการดำเนินภารกิจถ่ายโอน
สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา  นวมินทราชินี  และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานสีืบต่อไป 

ประธานสภา อบจ.     - ครับ การแจ้งรายช่ือข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
  และลูกจ้างประเภทอื่นถ่ายโอน และรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ที่รับถ่ายโอนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข 

  จังหวัดปทุมธานี ในการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  
  ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นการรายงานเพื่อทราบ นะครับ 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ              

       - ที่ประชุมได้รับทราบการแจ้งรายช่ือข้าราชการ พนักงานกระทรวง 

  สาธารณสุข และลูกจา้งประเภทอื่นถ่ายโอน และรายการครุภัณฑ์ที่ดินและ 

    สิ่งก่อสร้างที่รับถ่ายโอนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน 

  สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  ในการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย 

  เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม 

  สุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 
นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 
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ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่งตั้ง
คณ ะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่ น  และคณ ะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวไว้แล้ว ตามคำสั่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี  ที่ 721/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีคัดเลือกเป็นกรรมการจำนวน       
สามคน ดังนี้ 
          1) นายสมร  แตงอ่อน 

  2) นายสัญชาติ  คุระนันท์ 
          3) นายทนงศักดิ์  อาภาโรจนกิจ 

  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ 480/2564 
ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                
ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกเป็นกรรมการจำนวนสามคน 
ดังนี้ 
  1) นายสำเริง  อุริต 

  2) นายชนภัทร  นันทกาวงศ์ 
  3) นายวิรัช  แดงกลาง 

  บัดนี้ ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี             
ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธาน ีได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 

                โดยถือปฏิบัติหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ 
ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม 
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นายสิระพงษ์  สิริโพธินันท์  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนด                  
แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 

                5. การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

    5.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน
สามคนเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้ อ งถิ่ นที่ ส ภาท้ อ งถิ่ นคั ด เลื อกจำนวนสามคน  เป็ นกรรมการ                        
ในคณ ะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น                          
ให้ดำเนินการคัดเลือกในการประชุมสภาสมัยสามัญหรอืสมัยวิสามัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                      5.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ 5.1             
ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดวิธีการคัดเลือกในการประชุมสภา
สมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความ
เหมาะสมของสภาพพื้นที่วิถีประชาหรือบริบทสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ การวินจิฉัยของประธานสภาท้องถิ่นให้เป็นที่สุด  

                9. วาระคณะกรรมการ 

         9.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน
สามคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทน
ภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน               
ไม่น้อยกว่าสามคน และผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน ซึ่งเป็นกรรมการ              
ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ยกเว้นการขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะ
ต้องหา้มตามที่ระเบียบกำหนด  
   9.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน
สามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมคัดเลือกจำนวนสองคน 
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น คั ด เลื อ ก จ ำน วน ส อ งค น ซึ่ ง เป็ น ก รรม ก าร                               
ในคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มวีาระอยู่ 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ยกเว้นการขาด
คุณสมบัติและมีลักษณะต้องหา้มตามที่ระเบียบกำหนด  
                      9 .6  กรรมการในคณ ะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่ น 
คณ ะก รรม การส นั บ สนุ นก ารจั ด ท ำแผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  แล ะ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ระเบียบ
กำหนดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก    
อีกได้นั้น กรณีขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่ระเบียบ
กำหนดหรือพ้นตำแหน่งด้วยเหตุอื่นๆ ให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและ
แต่งตั้งเป็นกรรมการนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งและให้อยู่                                    
ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลอือยู่ของผูซ้ึ่งตนแทน 

                จึงขอเสนอการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี  จำนวนสามคน และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวนสามคน 
มาเพื่ อ โปรดพิจารณ าและจะได้ดำเนินการแต่ งตั้ งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ประธานสภา อบจ. -  เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
กำหนดให ้

    ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

    (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 

    ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

    (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 

   ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239  
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  
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เลขานุการสภาฯ    ข้อ 5. การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 

              ข้อ 5.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน
สามคนเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นที่
สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการคัดเลือกในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                ข้อ 5.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ 5.1  
        ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดวิธีการคัดเลือกในการประชุมสภา 

       สมัยสามัญ หรือสมัยวิสามัญ ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 

       ตามความเหมาะสมของสภาพพื้ นที่ วิถีประชาหรือบริบทสั งคม 

       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ การวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่น 

       ให้เป็นที่สุด 

       ข้อ 9. วาระคณะกรรมการ 

               ข้อ 9.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 

      สามคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนภาค 

      ราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 

      สามคน และผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 

       ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

      พัฒนาท้องถิ่นให้มีวาระอยู่ ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ 

      คัดเลือกอีกได้ ยกเว้นการขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่  
      ระเบียบกำหนด 

              ข้อ 9.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 

     สามคนผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมคัดเลือกจำนวนสองคน  
     ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
     หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคนและผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคนซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

     ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง 

     คราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ยกเว้นการขาดคุณสมบัติ 
     และมีลักษณะต้องหา้มตามที่ระเบียบกำหนด 

ประธานสภา อบจ.   - ในระเบียบวาระนี้ แยกพิจารณาเป็น 2 ประเด็น คือ 

 

 



-22- 

 

ประธานสภา อบจ.   ประเด็นแรก พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
      ปทุมธานี จำนวน 3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ    
     บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

   ประเด็นที่สอง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
      ปทุมธานี จำนวน 3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ 

    ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
วิธีการคัดเลือก  ให้ประธานสภาเป็นผู้กำหนดวิธีการคัดเลือก การวินิจฉัย
ของประธานสภาให้เป็นที่สุด ผมจึงกำหนดวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  โดยให้     
ท่านสมาชิกเสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับเลือกทีละ 1 คน และต้องมีผู้รับรอง  
ไม่น้อยกว่าสองคน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือต้องอยู่ในที่ประชุม และต้องให้
ความยินยอม ในการเสนอช่ือหากมีการเสนอช่ือตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคล
ที่ได้รับการเสนอช่ือนั้นได้รับการคัดเลือกหากมีการเสนอช่ือมากกว่า
จำนวน ให้มกีารลงคะแนน  

   - ในประเด็นแรก ขอใหท้่านสมาชิกเสนอช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหาร   
      ส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา   
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยให้สมาชิกเสนอช่ือผู้ที่สมควร
      ได้รับเลือก ทีละ 1 คน และต้องมีผูร้ับรองจำนวนอย่างน้อย 2 คน เชิญท่าน   
      สมาชิกเสนอช่ือกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
   คนที่ 1 เชญิครับ เชญิท่านสุเทพครับ 

นายสุเทพ สมใจ    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ และ
สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายสุเทพ สมใจ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 
ขอเสนอชื่อกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีคนที่ 1 
นายสมร แตงอ่อน ครับ ขอผูร้ับรองด้วยครับ  

ประธานสภา อบจ.   - มีผูร้ับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ครบตามระเบียบฯ นะครับ 

      ท่านสมร แตงอ่อน ยินยอมเป็นกรรมการดังกล่าวหรอืไม่  
นายสมร แตงอ่อน   ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ
ต่ อ ไป เ ชิ ญ เ ส น อ ชื่ อ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร  
ส่วนจังหวัดปทุมธาน ีคนที่ 2 เชญิครับ เชญิท่านภูวดลครับ 
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ร.ต.อ.ภูวดล มงคลพิทักษ์กุล  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผม ร.ต.อ.ภูวดล มงคลพิทักษ์กุล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง        
เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอเสนอช่ือกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธาน ีคนที่ 2 นายสัญชาติ คุระนันท์ ครับ ขอผู้รับรองดว้ยครับ  

ประธานสภา อบจ.   - มีผูร้ับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ครบตามระเบียบฯ นะครับ 

      ท่านสัญชาติ คุระนันท์ ยินยอมเป็นกรรมการดังกล่าวหรอืไม่  
นายสัญชาติ คุระนันท์  ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ
ต่ อ ไป เ ชิ ญ เ ส น อ ชื่ อ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร  
ส่วนจังหวัดปทุมธาน ีคนที่ 3 เชิญครับ เชญิท่านสัญชาตคิรับ 

นายสัญชาติ คุระนันท์  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผม นายสัญชาติ คุระนันท์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง เขตเลือกตั้งที่ 7 
ขอเสนอช่ือกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 3 
นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ ครับ ขอผู้รับรองดว้ยครับ  

ประธานสภา อบจ.   - มีผูร้ับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ครบตามระเบียบฯ นะครับ 

      ท่านทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ ยินยอมเป็นกรรมการดังกล่าวหรอืไม่  
นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ หากไม่มี  
    ท่านใดเสนอช่ือผู้อื่นอีกถือว่าสมาชิกที่ได้รับเสนอช่ือ ทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว  
    ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
   - สรุป ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
       เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี    
      ประกอบด้วย 

   1. นายสมร แตงอ่อน 

   2. นายสัญชาติ คุระนันท์ 
   3. นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ 

    -  ในประเด็นที่สอง ขอให้ท่านสมาชิกเสนอช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

      ส่วนจังหวัด จำนวน 3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ 

    ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยให้    
     เสนอชื่อทีละ 1 คน และต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย 2 คน  
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ประธานสภา อบจ.   เชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 เชิญครับ เชิญท่านเตชิต ครับ 

นายเตชิต มั่นหรั่ง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายเตชิต มั่นหรั่ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 1              
ขอเสนอช่ือกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 นายสำเรงิ อุริต ครับ ขอผูร้ับรองด้วยครับ  

ประธานสภา อบจ.   - มีผูร้ับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ครบตามระเบียบฯ นะครับ 

      ท่านสำเรงิ อุรติ ยินยอมเป็นกรรมการดังกล่าวหรอืไม่  
นายสำเริง อุริต   - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ. - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ไม่มนีะครับ
ต่อไปเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 เชิญครับ เชิญท่านปกเกษ ครับ 

นางปกเกษ คงเขียว  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางปกเกษ คงเขียว สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 5              
ขอเสนอช่ือกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 นายชนภัทร นันทกาวงศ์ ขอผูร้ับรองด้วยค่ะ 

ประธานสภา อบจ.   - มีผูร้ับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ครบตามระเบียบฯ นะครับ 

      ท่านชนภัทร นันทกาวงศ์ ยินยอมเป็นกรรมการดังกล่าวหรอืไม่ครับ  
นายชนภัทร นันทกาวงศ์ - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ
ต่อไปเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 3 เชิญครับ เชิญท่านวรรณลภย์ ครับ 

นายวรรณลภย์ ติวารี  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวรรณลภย์ ติวารี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง เขตเลือกตั้งที่ 5              
ขอเสนอช่ือกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 3 นายวิรัช แดงกลาง ครับ ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภา อบจ.   - มีผูร้ับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ครบตามระเบียบฯ นะครับ 

      ท่านนายวิรัช แดงกลาง ยินยอมเป็นกรรมการดังกล่าวหรอืไม่ครับ  
นายวิรัช แดงกลาง   - ยินยอมครับ 
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ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ หากไม่มี  
    ท่านใดเสนอชื่อผู้อื่นอีกถือว่าสมาชิกที่ได้รับเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว   
     ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 

    บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
    - สรุป ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

      เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ   
      บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 

   1. นายสำเริง อุรติ 

   2. นายชนภัทร นันทกาวงศ์ 

   3. นายวิรัช แดงกลาง 

        - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสมขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ  

ตั้งวงษ์เลิศ   ท่านสมาชิกผูท้รงเกยีรติทุกทา่น  

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์       
ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ                     
กองช่างและกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนทั้ งสิ้น                          
83 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,059,296,000 บาท (หนึ่งพัน             
หา้สิบเก้าลา้นสองแสนเก้าหมื่นหกพันบาท) รายละเอียดดังนี้ 
  - ก อ งช่ า ง  จ ำน ว น  8 2  โค รงก าร  เป็ น เงิน ทั้ งสิ้ น 
1,009,796,000 บาท  (หน่ึงพันเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาท) 
รายละเอียดดังน้ี 

  อำเภอเมืองปทุมธานี  
จำนวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน  41,471,000 บาท (สี่สิบเอ็ดล้าน        
สี่แสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันบาท) ได้แก่ 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง     1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเลียบคลองรังสติ ฝั่งใต้  
ตั้งวงษ์เลิศ   หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาด            

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร                
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 4,530,000 บาท                  
(สี่ล้านหา้แสนสามหม่ืนบาท)  

2. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนปทุมธานี  บางขะแยง                       
คลองบางหลวงถึง คลองวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 330 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 6,268,000 บาท                  
(หกล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาท) 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางพูน-

ดาวเรือง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 775 เมตร                     
หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
4,067,000 บาท (สี่ล้านหกหมื่นเจ็ดพันบาท) 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากโครงการเดิม)    
หมู่ที่  2 ซอยสุวิมล ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุ มธานี  ขนาดผิวจราจร  กว้ าง 6.00 เมตร ยาว 570 เมตร                     
หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                      
เป็นเงิน 3,277,000 บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาท) 

5. โครงการขยายสะพานข้ามคลองบางหลวง เช่ือมระหว่างตำบล
บางปรอก,ตำบลบ้านฉาง,ตำบลบางหลวง,ตำบลบางเดื่อ,ตำบลบางขะแยง 
เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สะพาน
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร พร้อมทางเชื่อมคอสะพาน                 
ทั้งสองข้าง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 10,633,000 บาท (สิบล้าน          
หกแสนสามหมื่นสามพันบาท) 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปทุมธานี-
สายใน (ช่วงคลองวัดโคกถึงคลองบางหลวง) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง 
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 12.00 เมตร  
ยาว 650 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
12,696,000 บาท (สิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาท) 



-27- 

 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง   อำเภอสามโคก  
ตั้งวงษ์เลิศ  จำนวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 9,400,000 บาท (เก้าล้านสี่แสนบาท) 

ได้แก่ 
1. โครงการก่อสร้างศาลาริมน้ำ (ปากคลองวัดสิงห์) บริเวณวัดสิงห์ 

ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้าน     
หนึ่งแสนบาท) 

2. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนเลียบคลองฟาร์มคีรีขันธ์                 
หมู่ที่ 3 ถึงถนนเลียบคลองสิบศอก หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอ              
สามโคก จังหวัดปทุมธานี ขนาดความยาว 2,765 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 3,300,000 บาท                 

(สามล้านสามแสนบาท) 
3. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสิงหนาท -         

ลาดหลุมแก้ว (บริเวณโรงเรียนสี่แยกบางเตย) ตำบลคลองควาย อำเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 5,000,000 บาท 

(หา้ล้านบาท) 
                 อำเภอลาดหลุมแก้ว  
จำนวน 13 โครงการ รวมเป็นเงนิ  136,960,000 บาท (หน่ึงร้อย
สามสิบหกล้านเก้าแสนหกหมื่นบาท) ได้แก่ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองขวางล่าง          
ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุ มธานี  ก่ อสร้ างถนนค อนกรี ต เส ริ ม เหล็ ก ขนาดผิ วจราจร                               
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 8,043,000 บาท (แปดล้าน                 
สี่หม่ืนสามพันบาท) 

2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยผิวแอสฟัลท์
คอนกรีต สายเลียบคลองตรง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอ    
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ีถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดผวิจราจร 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีเป็นเงิน 1,972,000 บาท                 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  (หนึ่งลา้นเก้าแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาท) 
ตั้งวงษ์เลิศ    3. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ เลียบคลองขุดใหม่            

หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 5 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี เสาไฟฟ้า จำนวน 91 ต้น ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี เป็นเงนิ 4,092,000 บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นสองพันบาท) 

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ก่อสร้างกำแพง กันดิน ถนนสายเลียบคลองตรง หมู่ที่ 5 เช่ือมต่อหมู่ที่ 6 
ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ปรับปรุง                       
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,248 เมตร            
หนา 0.20 เมตร กำแพงกันดิน ยาว 2,129 เมตร ตามแบบองค์การ
บ ริห ารส่ วนจั งห วัด ป ทุ ม ธ านี  เ ป ็น เ ง ิน  58,218,000 บ า ท           

(ห้าสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท) 
  5. โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Asphalt 

Overlay  สายสุขาภิบาล – คลองชลประทาน (ปท.ถ 1-0003) ตำบล
ระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ปรับปรุงถนนทางหลวง
ท้องถิ่น โดยวิธี Asphalt Overlay กว้าง 9.00 เมตร ยาว 2,870 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 25,830 ตารางเมตร           
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 9,907,000 บาท 

(เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดพันบาท) 
6. โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Asphalt 

Overlay  สายบ้านบ่อน้ำเช่ียว – บ้านปลายคลองระแหง (ปท.ถ 1-

0008) ตำบลระแหง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ปรับปรุง
ถนนทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Asphalt Overlay ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,060 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้ นที่ รวม ไม่ น้ อยกว่ า                 
6,360 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                
เป็นเงิน 2,451,000 บาท (สองล้านสี่แสนหา้หมื่นหนึ่งพันบาท) 

7. โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Asphalt 

Overlay  สายบ้านคลองบางโพธิ์ (ปท.ถ 1-0014) ตำบลคูบางหลวง 
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น 
โดยวิธี Asphalt Overlay กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,410 เมตร    
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,460 ตารางเมตร             
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงนิ 5,399,000 บาท 



 -29- 

 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง    (หา้ล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท) 
ตั้งวงษ์เลิศ     8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคูขวาง 2 

หมู่ที่  1 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ขนาด           
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,108 เมตร หนา 0.15 เมตร             
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 7,686,000 บาท 

(เจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันบาท) 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคูขวาง 9   

หมู่ที่ 2,5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ขนาด            
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,305 เมตร หนา 0.15 เมตร             
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 8,092,000 บาท 

(แปดล้านเก้าหมื่นสองพันบาท) 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อเงิน 14 

(ถนนเลียบคลองบางหลวงไหว้พระฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 2 – 3 ตำบลบ่อเงิน 
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 545 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธาน ีเป็นเงิน 7,800,000 บาท  (เจ็ดล้านแปดแสนบาท) 

11. โครงการก่ อสร้างถนน  คสล . ซอยพ ระยาวรพงศ์                        
(ทางรถไฟเก่า) หมู่ 1 เช่ือมหมู่ 3 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,085 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
10,100,000 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนบาท) 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคูขวาง 12 

(ตรงข้ามบริษัทซีพี) ตอนที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรรวมรางวี กว้าง 7.00 เมตร ยาว 660 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีทั้ งสองข้าง      
ความยาวรวม 1,280 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธาน ีเป็นเงิน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาท) 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคูขวาง 12 

(ตรงขา้มบริษัทซีพี) ตอนที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี ขนาดผวิจราจรรวมรางวี กว้าง 7.00 เมตร ยาว 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีทั้ งสองข้าง      
ความยาวรวม 880 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี        
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง    เป็นเงิน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาท) 
ตั้งวงษ์เลิศ     อำเภอธัญบุร ี  

จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,648,000 บาท (เจ็ดล้าน     
หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาท) ได้แก่ 

1. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ซ่อมแซมถนนเลียบคลองซอยที่  5 (ฝั่ งทิศ เหนือ ) ตำบลบึงยี่ โถ          
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 156 เมตร 
ซ่อมแซมถนนพื้นที่รวม 936 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธาน ีเป็นเงิน 4,080,000 บาท (สี่ล้านแปดหมื่นบาท) 

2. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง 6 

(บริเวณศาลจังหวัดธัญบุรี) หมู่ที่ 2 เชื่อมกับหมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ก่อสร้างสะพาน ขนาดกว้าง  7.00 เมตร                
ยาว 36.00 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 3,568,000 บาท (สามล้านห้าแสน                 
หกหมื่นแปดพันบาท) 
อำเภอคลองหลวง   
จำนวน 21 โครงการ รวมเป็นเงนิ  302,641,000 บาท (สามร้อย
สองล้านหกแสนสี่หมื่นหน่ึงพันบาท ได้แก่ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองส่งน้ำ     
ที่ 7 ซ้าย หมู่ที่ 8 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี       
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 745 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 4,470 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 5,047,000 บาท  (ห้าล้านสี่หมื่น        
เจ็ดพันบาท) 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลอง
ส่งน้ำที่  7 ซ้าย หมู่ที่  9 ตำบลคลองสี่  อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,030 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,180 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 6,490,000 บาท  (หกล้านสี่ แสน                     
เก้าหมื่นบาท) 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลอง
ส่งน้ำที่ 7 ซ้าย หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสี ่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่ 
ตั้งวงษ์เลิศ      รวมไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน

จั งห วั ด ป ทุ ม ธ านี  เป็ น เงิน  6,482,000 บ าท  (ห ก ล้ าน สี่ แ ส น                
แปดหมื่นสองพันบาท) 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสี่ ตะวันตก 19/1 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองสี่ 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร                  
ย าว  900 เม ต ร  หน า 0.15 เม ต ร  ห รื อ พื้ น ที่ ร วม ไม่ น้ อ ยก ว่ า                   
5,660 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                
เป็ น เงิน  11,122,000 บ าท  (สิ บ เอ็ ด ล้ าน ห นึ่ ง แส น ส อ งห มื่ น                         
สองพันบาท) 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลอง
ส่งน้ำที่ 7 ซ้าย หมู่ที่ 12 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรอืพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 6,482,000 บาท  (หกล้านสี่ แสน                   
แปดหมื่นสองพันบาท) 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลอง
ส่งน้ำที่ 7 ซ้าย หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 15 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 2,020 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,120 ตารางเมตร              
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 12,540,000 บาท 

(สิบสองล้านหา้แสนสี่หมื่นบาท) 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ 

คสล. ซอยคลองสี่ตะวันออก 56 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,265 เมตร                       
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 7,590 ตารางเมตร                      
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 14,402,000 บาท 

(สิบสี่ล้านสี่แสนสองพันบาท) 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ 

คสล. ซอยคลองสี่ ตะวันออก 71 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,285 เมตร                    
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง   หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,710 ตารางเมตร  
ตั้งวงษ์เลิศ       ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 11,275,000 บาท 

(สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหา้พันบาท) 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบ

คลองส่งน้ำสี่ซ้าย หมู่ที่ 1 เช่ือมระหว่างตำบลคลองเจ็ดกับคลองหก 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร                
ย าว  840 เม ต ร  ห น า 0.15 เม ต ร  ห รือ พื้ น ที่ ร วม ไม่ น้ อ ยก ว่ า                 
5,040 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี               
เป็นเงิน 3,799,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท) 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนสิงห์ 1 
หมู่ที่ 2 เช่ือมระหว่างตำบลคลองเจ็ดกับตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,165 เมตร                
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 6,990 ตารางเมตร                  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 7,591,000 บาท 

(เจ็ดล้านหา้แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาท) 
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุข 1 

หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเจ็ดกับตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 815 เมตร หนา 0.15 เมตร        
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,890 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 5,469,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่น
เก้าพันบาท) 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองแอนด์ 6/7  
หมู่ที่  4-10 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี                     
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,590 เมตร หนา 0.15 เมตร                  
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 39,540 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงนิ 38,906,000 บาท (สามสิบแปดล้าน         
เก้าแสนหกพันบาท) 

13. โค รงการก่ อสร้ างถนน คอนกรีต เส ริม เหล็ ก เลี ยบ                   
คลองแอนด์ 5/6 หมู่ที่ 2-6 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด 

ปทุมธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,945 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 17,670 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงนิ 27,082,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้าน                   
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง   แปดหมื่นสองพันบาท) 
ตั้งวงษ์เลิศ          14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ    

คลองแอนด์ 6/7 หมู่ที่ 11-14 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8,110 เมตร                    
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 48,660 ตารางเมตร          
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 43,732,000 บาท 

(สี่สิบสามล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนสองพันบาท) 
15. โค รงการก่ อสร้ างถนน คอนกรีต เส ริม เหล็ ก เลี ยบ                   

คลองแอนด์ 5/6 หมู่ที่  7-14 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8,560 เมตร               
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 51,360 ตารางเมตร           
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงนิ 51,500,000 บาท 

(หา้สิบเอ็ดล้านหา้แสนบาท) 
ประธานสภา อบจ. -  เชิญท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ ที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายก

แถลงญัตติ เชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ -  16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. ซอยคลองหกตะวันออก 90/1 (ซอยนางทม) หมู่ที่ 8 
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผิวจราจร กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า                        
7,530 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
เป็นเงิน 10,696,000 บาท (สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาท) 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ ซอยจำรัส หมู่ที่  11 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,145 เมตร                 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 6,870 ตารางเมตร                  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 14,790,000 บาท 

(สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาท) 
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ 

คสล. ซอยคลองสี่ ตะวันออก 42 หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง  
จั งหวัดปทุ มธานี  ผิ วจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 850 เมตร                         
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร                   
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงนิ 7,164,000 บาท 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาท) 
19. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง                   

หมู่ที่  15 - หมู่ที่  16 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี งานวางสายไฟฟ้า CV 3x10 sq.mm. จำนวน 3,083 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 1,961,000 บาท 

(หนึ่งลา้นเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาท) 
20. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เลียบคลองระบายน้ำที่สาม 

ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5-6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ขนาดความยาว 1,504 เมตร (44 ต้น) ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 1,983,000 บาท (หนึ่งล้าน             
เก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาท) 

21. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองระบายน้ำที่ 6 ฝั่งตะวันตก (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 ตำบล
คลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ขนาดผิวจราจร          
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 14,128,000 บาท (สิบสี่ล้าน         
หนึ่งแสนสองหม่ืนแปดพันบาท) 
อำเภอลำลูกกา  
จำนวน 16 โครงการ รวมเป็นเงิน 295,430,000 บาท (สองร้อย
เก้าสิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นบาท) ได้แก่ 

1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น
สายบ้านคลองสิบสองล่าง – บ้านคลองหกวา (ปท.ถ. 1-0006)                 
ต่อจากโครงการเดิม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปรับปรุงพื้นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9.00 เมตร ยาว 4,900 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 44,100 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 49,746,000 บาท (สี่สิบเก้าล้าน         
เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาท) 

2. โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำและติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนทางไปสำนักงานจุฬาราชมนตร ี 
หมู่ที่  22 ตำบล บึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี                   
กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1,415 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø 0.60 เมตร และทางเท้ากว้าง 
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นายสิระพงษ์  สิริโพธินันท์ ข้างละ 1.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                
เป็ น เงิ น  72,237,000 บาท  (เจ็ ดสิ บสองล้ านสองแสนสามหมื่ น                    
เจ็ดพันบาท) 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุสวาท 28 
หมู่ที่ 6 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ถนนคอนกรีต                  
เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จั งหวัดปทุ มธานี  เป็ น เงิน  5,313,000 บาท  (ห้ าล้ านสามแสน         
หนึ่งหมื่นสามพันบาท) 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพวงส้ม
เช่ือมต่อถนนรินทร์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี กว้าง 7.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,950 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 13,945,000 บาท  (สิบสามล้าน                    
เก้าแสนสี่หมื่นหา้พันบาท) 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัชนันท์ 
ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวม      
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธาน ีเป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัชนันท์                
หมู่ที่ 4 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 895 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,370 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 5,277,000 บาท (ห้าล้านสองแสน                
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาท) 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยงามพิพัฒน์ 
หมู่ที่ 4 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 2,564,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่น    
สี่พันบาท)            
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์    8. โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านลำสวนแก้ว 
(ปท .ถ 1-0024) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี            
ผวิจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 2,329 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 5,280,000 บาท                      

(หา้ล้านสองแสนแปดหมื่นบาท) 
   9.  โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง                
ถนนหมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 15 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี งานวางสายไฟฟ้า CV 4x16 sq.mm. จำนวน 7,440 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 4,061,000 บาท  
(สี่ล้านหกหมื่นหนึ่งพันบาท) 
   10. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน
เลียบคลอง 9  ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 12 – หมู่ที่ 14 ตำบลบึงทองหลาง 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี งานวางสายไฟฟ้า CV 3x10 sq.mm. 

จำนวน  2,564 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
เป็นเงิน 1,067,000 บาท (หนึ่งลา้นหกหมื่นเจ็ดพันบาท) 
   11. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง             
แยกทางหลวง 305 - ทางหลวง 3312 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี งานวางสายไฟฟ้า CV 4x16 sq.mm. จำนวน  4,364 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 2,428,000 บาท 

(สองล้านสี่แสนสองหม่ืนแปดพันบาท) 
   12. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง              
ถนนคลองซอยที่ 8 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 10 ตำบลลำลูกกา 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี งานวางสายไฟฟ้า CV 4x16 sq.mm. 

จำนวน 9,004 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
เป็นเงิน 4,914,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหน่ึงหมื่นสี่พันบาท) 
          13. โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองคันแอล หมู่ที่ 2 -9 ตำบล             
ลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 2,600 เมตร ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 40 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
55,000,000 บาท (หา้สิบห้าล้านบาท) 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์    14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค (ท่อระบายน้ำ/
บ่อพัก/ทางเดินเท้า) หมู่บ้านเคหะรังสิต หมู่ 9 ตำบลบึงคอไห อำเภอ               
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี งานท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ยาว 5,110 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธาน ีเป็นเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) 

15. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ทั้งสองฝั่งถนน
บริเวณ อบจ.ปท.2006 หมู่ที่ 18,20 เช่ือมถึง หมู่ที่ 21 ตำบลลำลูกกา 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก 
ขนาด ø 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 27,298,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้าน 
สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท) 

16. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลส์คอนกรีต สายเลียบคลองสี่             
ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 4 , 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี กว้าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 2,755 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 17,700 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 13,300,000 บาท (สิบสามล้าน
สามแสนบาท) 

ประธานสภา อบจ. -  เชิญท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - อำเภอหนองเสือ   
ตั้งวงษ์เลิศ    จ ำน ว น  21 โค ร งก า ร  ร ว ม เป็ น เงิ น  216,246,000 บ า ท                 

(สองร้อยสิบหกล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันบาท) ได้แก่ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเลียบ

คลองระบายน้ำที่แปด (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบึงบอน 
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง  7.00 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 22,265,000 บาท (ยี่สิบสองล้านสองแสน
หกหมื่นหา้พันบาท) 

2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย                
บึงบอน 23 (โรงงาน TOP) หมู่ที่  4 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,180 เมตร   
หนา 0.05 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
6,016,000 บาท (หกล้านหนึ่งหมื่นหกพันบาท) 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย  

ตั้งวงษ์เลิศ    สาริกา หมู่ที่ 6 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,170 เมตร หนา 0.15 เมตร              
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 6,672,000 บาท 

(หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาท) 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย                    

บึงบอน 25 (บ้านพักโรงงาน) หมู่ที่ 4 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี ขนาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
6,199,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท) 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไฟฟ้า
สาธารณะเลียบคลองระบายน้ำที่ 8 (ฝั่งตะวันออก) เช่ือมถนนเลียบ
คลองระพีพัฒน์ หมู่ที่  1 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ  จังหวัด
ปทุมธานี  ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร                     
หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
10,205,000 บาท (สิบล้านสองแสนห้าพันบาท) 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลอง 8 

(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 4 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงนิ 15,397,000 บาท 

(สิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทาง 
เลียบคลองระบายน้ำที่ 9 ฝั่งตะวันตก ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 11,233 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
56,876,000 บาท (หา้สิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท) 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลอง 8 

(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงนิ 12,131,000 บาท  

(สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาท) 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง     9. โครงการติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ซอยปฏิรูปที่ 3  
ตั้งวงษ์เลิศ     หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวทอง ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัด

ปทุมธานี ขนาดความยาว 1,190 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 1,636,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่น
หกพันบาท) 

10. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ สายถนน
คลอง 9 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี ขนาดความยาว 9,200 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 11,017,000 บาท (สิบเอ็ดล้าน
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท) 
  11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพ็ชรัตน์ 1 
หมู่ที่ 2 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 3,320,000 บาท                

(สามล้านสามแสนสองหมื่นบาท) 
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ชี หมู่ที่ 1 

ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดผวิจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 5,393,000 บาท  (ห้าล้าน               
สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาท) 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองแอล 
หมู่ที่ 2 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 5,700,000 บาท                     
(หา้ล้านเจ็ดแสนบาท) 
  14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งตะวันตก    
หมู่ที่  4 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  ขนาด                    
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร                
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 6,842,000 บาท 

(หกล้านแปดแสนสี่หม่ืนสองพันบาท) 
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านสวนรื่นรมย์ หมู่ที่ 4 

ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง  
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง    6.00 เมตร ยาว 1,592 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การ 

ตั้งวงษ์เลิศ      บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 8,966,000 บาท (แปดล้าน             
เก้าแสนหกหมื่นหกพันบาท) 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญกัลป์
พัฒนา หมู่ 1 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาด            
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร                    
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 6,916,000 บาท 

(หกล้านเก้าแสนหน่ึงหมื่นหกพันบาท) 
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุทัยศรี 

หมู่ที่ 1 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 6,916,000 บาท                    

(หกล้านเก้าแสนหน่ึงหมื่นหกพันบาท) 
18. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุข หมู่ที่  9 ตำบลหนองสามวัง 
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จั งหวัดปทุ มธานี  เป็ น เงิน  7,547,000 บาท  (เจ็ ดล้ านห้ าแสน                        
สี่หม่ืนเจ็ดพันบาท) 

19. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางวี ซอยชัยพฤกษ์ 3 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
7,426,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสองหม่ืนหกพันบาท) 

20.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 11 

(แผ่นดินทองต่อขยาย) หมู่ที่ 5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุ ม ธานี  ขนาดผิ วจราจรกว้ าง  6.00 เม ตร  ยาว  730 เมต ร          
หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
4,403,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนสามพันบาท) 

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัครโยธิน 
หมู่ที่ 5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การ 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 4,403,000 บาท (สี่ล้าน     
ตั้งวงษ์เลิศ       สี่แสนสามพันบาท) 

  - กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 49,500,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาท) 
รายละเอียดดังน้ี 

ค่าจัดซื้อรถสูบน้ำระยะไกล ชนิดรถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 49,500,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาท) 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า  
- ขับเคลื่อนแบบไม่น้อยกว่า 2 เพลา 

- มีน้ำหนักรถยนต์รวมนำ้หนักบรรทุก (GVW) ได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน 

            ดำเนินการตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1989  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ข้อ 2 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์    
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องถิ่น  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติ           
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จัดส่งให้กับทุกท่านแลว้ 

  เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ 
รวมถึงเป็นการดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือ
ประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 

(8),(9) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 6 และมาตรา 45 (8) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 (6) ,(9) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 (2),(16),(22),(24),(25) และ 

ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   
ตั้งวงษ์เลิศ        การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 

  ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้     
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่เป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

  (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร       
ไม่น้อยกว่า สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงิน
สะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีที่มี                
สาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร 
ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า                      
หา้ล้านบาท 

  (4) เมื่อได้รับอนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่ งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การ                       
ใช้จ่ายเงนิสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากใน
ภายหลัง มีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
จัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของ             
การจัดหาผูข้ายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนนิการในส่วนที่เหลอืได้ 
  ทั้ งนี้  ให้ อ งค์ ก รป กครองส่ วน ท้ อ งถิ่ น ใช้ จ่ าย เงินส ะส ม           
โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอโครงการ
ดังกล่าวมา เพื่อได้โปรดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
พิจารณาอนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมต่อไป 
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ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
         ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ เชญิท่านเอกชัยครับ 

นายเอกชัย กลิ่นกุสุม  - เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน 
กระผมนายเอกชัย กลิ่นกุสุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี เขต 1 อำเภอธัญบุรี ในญัตตินี้  ที่ทางท่านผู้บริหารเสนอ               
สภาแห่งนีเ้กี่ยวกับการใช้เงินสะสมนะครับ ผมไม่มีประเด็นเรื่องการใชเ้งิน
นะครับ พันกว่าล้านก็ไม่มีติดอะไรนะครับ โครงการเกือบทั้งหมดก็เป็น
โครงการก่อสร้างพื้นฐานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ดำเนินการได้ และก็ดูแล้ว
การก่อสร้างต่าง ๆ ทางกองช่างก็ ได้ประเมินราคา มาให้ดูแล้วว่า              
ความเหมาะสมของโครงการกับเม็ดเงินที่ขอสภาแห่งนี้นะครับ แต่ผม            
ขออนุญาตสภาเล็กน้อยนะครับ มีข้อกังวลและก็ข้อสังเกตสักเล็กน้อยคือ
โครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อนอื่นที่จะพูดถึงผมขอ
อนุญาตนำเรียนนะครับว่า ผมไม่ติดขัดในการจัดซื้ออะไรก็ตามที่เป็น
เครื่องไม้เครื่องมือของกองป้องกันนะครับ ผมเห็นดีด้วยในช่วงที่ผ่านมา    
ก็มีซื้อรถป้องกันตลอดนะครับ เพราะว่าเครื่องมือที่ทันสมัยหากเผชิญเหตุ    
ก็จะได้ป้องกันและปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เองด้วยนะครับ แต่ที่ผมขอ
นำเรียนสภาแห่งนี้ช่วยพิจารณาสักเล็กน้อยก็คือว่า ในโครงการนี้เขียนว่า
จัดซื้อรถสูบน้ำระยะไกลชนิดบรรทุกสิบล้อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
ต่อท้ายว่ามีกำลังสูงไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า                   
2 เพลา มีน้ำหนักรถยนต์รวมบรรทุกไม่น้อยกว่า 25 ตัน อยากนำเรียน
ท่านสมาชิกครับว่า จากข้อความที่ผมเห็น มันเป็นการกล่าวพูดถึงตัวรถ
แล้วก็ไม่เห็นเลยว่ารถอันนี้จริงๆ คือรถอะไรนะครับ ถ้าเขียนอย่างนี้
รถดับเพลิงก็ซื้อได้ 5,000,000 บาท ก็พอ แต่ผมนำเรียนว่าประเด็น      
ที่ติดขัดคือไม่รู้ว่ารถอันนี้คือจริงๆ เป็นรถอะไร เพราะว่ารายละเอียด    
น้อยมากนะครับ ผมว่ามันไม่เหมาะสมกับเม็ดเงินที่อยู่สภาแห่งนี้ แต่ถ้า
รายละเอียดเขียนได้ครอบคลุมเหมาะสมตามเม็ดเงินที่ขอ ผมไม่ติดขัด
อะไรนะครับ ผมก็ไปดูหรือว่าในรายละเอียดโครงการที่ เสนอขึ้นมา                   
มีรายละเอียดอะไรที่สามารถดูได้ว่ามันเป็นรถอะไรนะครับ  ที่ความ
เหมาะสม ไปดูในรายละเอียดโครงการที่ทางกองทำขึ้นมา ก็เขียนเท่ากัน
นะครับ บรรทัดครึ่ง เขียนรายละเอียดรถสูบน้ำระยะไกล 10 ล้อ               
ไกลเนี่ยไกลแค่ไหนจึงถือว่าไกลล่ะครับ จำนวน 49,500,000 บาท นะครับก็
ฝากนำเรียนว่าคือเป็นข้อห่วงใยและข้อมูลสักเล็กน้อยเพราะว่าโครงการนี ้
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นายเอกชัย กลิ่นกุสุม  อย่างที่ได้นำเรียนว่าเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์       
ทุกโครงการที่ผ่านมาถ้ามีบัญชี ผมไม่เคยสนใจเลย เขียนแค่หัวมาผมยัง
ไม่สนใจข้างในเลย ท่านไม่พูดข้างในผมก็ยังไม่สนใจเลยเพราะว่ามีบัญชีกลาง 
แต่อันนี้มันไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ ขออนุญาตไปพูดถึงวาระถัดไป ก็ยังมี
รายการประเมินราคาคู่เทียบมาว่าเอาเม็ดเงินตัวนี้มาตั้ง เอาอะไรมาเป็น
ตัวชี้วัดให้สภาเราอนุมัติ อันนี้ก็ไม่มีแนบอะไรมาผมไม่รู้นะ แต่แฟ้มผม               
ไม่มีนะครับ ผมก็เลยอยากนำเรียนว่าในเม็ดเงินตัวนี้ที่ขอมาจริง ๆ                 
คือรถอะไร เพราะว่าดูไม่ออกจริง ๆ นะครับ ขออนุญาตท่านประธานนะครับ
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอบคุณนะครับท่านสมาชิกที่ซักถามรายละเอียดในรายการที่ขอ
อนุมัติ เงินสะสมนะครับ  เชิญท่านผู้บริหารที่ ได้รับมอบหมายครับ       
ท่านรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ ครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - ขอนำเรียนว่าในเรื่องของรถสูบส่งระยะไกล ขอให้ทางกองป้องกันนะค่ะ 
ตั้งวงษ์เลิศ         ผอ.พิชชานันท์เป็นผู้ช้ีแจง ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่าน ผอ.พิชชานันท์ ครับ เชญิครับ 

นางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์ - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่านนะค่ะ สำหรับขอบเขตงาน
ของรถสูบส่งระยะไกล ซึ่งต้องบอกทางสภาก่อนนะค่ะว่า รถสูบส่ง
ระยะไกล จากการที่ทำงานที่ผ่านมาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพลิงไหม้     
ที่ผ่านมาทาง ปภ. เขตเอง ก็ได้มีการนำรถสูบส่งระยะไกลมาช่วยในการ
บรรเทาปัญหาไฟไหม้ ซึ่งมันสามารถใช้งานได้ดีในเรื่องของที่แคบแล้วก็
สามารถสูบส่งให้กับต่อท่อแยกแล้วก็มีการส่งน้ำให้กับทางหน่วยที่
ดับเพลิงได้ดีค่ะ สำหรับขอบเขตงานของรถสูบส่งระยะไกล คุณลักษณะที่
กำหนดไว้ก็คือเป็นชนิด 10 ล้อนะค่ะ มีความสามารถสูบส่งได้ระยะ               
ไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร หรือ 2 กิโลเมตร ในรายละเอียดนะค่ะ                  
จะประกอบไปด้วยรถบรรทุก เครนไฮดรอลิก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า                 
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำด้วยไฟฟ้าแล้วก็เครื่องสูบน้ำที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ดีเซลมีสายส่งน้ำข้อต่อ ซึ่งคุณลักษณะที่กำหนด ที่ส่งสภา
อาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะค่ะท่าน ก็คือจะมีคุณลักษณะเฉพาะของมัน        
ที่ ระบุ โดยที่ มี ใบ เสนอราคาประกอบส่ งมาแล้ ว 3  ร้ านค้ านะค่ ะ                  
ด้วยเครื่องสูบน้ำเอง เป็นเครื่องสูบน้ำที่ มีขนาดดี เซลไม่น้อยกว่า                  
500 แรงม้า แล้วก็มีความสามารถในการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 13,000 ลิตร
ต่อนาที ที่ระยะสูงไม่นอ้ยกว่า 1,500 เมตร แล้วก็มีสมรรถภาพสูงในการ 
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นางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์ สูบน้ำไกลไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร ในแนวราบ แล้วก็มีอัตราการสูบได้
ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตรต่อนาที ซึ่งความสามารถนี้ไม่ใช่ใช้เฉพาะภัยแล้ง
หรือน้ำท่วมหรือว่าการดับเพลิงซึ่งทุกอย่างมันเป็นอรรถประโยชน์ในการ
ที่จะมีเครื่องมือเครื่องไม้ในการที่จะไปป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ค่ะ 
อันนีเ้ป็นขอบเขตงานเบือ้งตน้ค่ะท่าน ขอบคุณคะ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ เชิญท่านเอกชัยครับ 

นายเอกชัย กลิ่นกุสุม  - ขอบคุณท่าน ผอ.นะครับ ไม่ทราบว่าเป็นพี่นะครับ ก็จากที่ได้ฟังมาก็ดีครับ 
แต่ว่าผมก็แปลกใจว่าทำไมไม่ลงไปให้สภาเห็นเลยนะครับ เพราะว่า      
อย่างที่นำเรียนครับท่านประธาน จะเห็นว่ามันน้อยมากจริง ๆ จนดูไม่ออก
เลยว่าเป็นรถอะไรนะครับ เพราะท่านบอกมาแค่นี้ ตอน TOR ท่านไปร่าง 
TOR ท่านอาจจะเปลี่ยนเป็นรถอย่างอื่นก็ได้นะครับ แต่ถ้าท่านพูดในสภา
แห่งนี้ ให้ความเช่ือมั่นเลยว่าเป็นรถอย่างนี้ผมก็โอเคตั้งแต่ว่าสูบได้ 2,000 เมตร 
ระยะไกล 2 กิโลเมตร โอเคก็โอเคนะครับ มีเครื่องมีอะไรก็เห็นดีด้วยครับ                    
ผมก็สนับสนุนนะครับ แล้วก็ฝากไว้นิดหนึ่งว่าเงินนี้เป็นเงินสะสม ซึ่งสามารถ
ดำเนินการได้เลยนะครับ ก็หวังว่าโครงการนี้จะได้ดำเนินการโดยเร็วแล้ว
คงไม่ต้องเขา้มาแก้ไขรายละเอยีดในสภาแห่งนีน้ะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอบคุณท่านเอกชัย กลิ่นกุสุม นะครับ ที่ซักถามนะครับเพราะว่ามัน
เป็นการจัดซื้อนะครับ เรียกว่ารถชุดน้ำนะครับ แต่ท่านติงว่ารายละเอียด
ในโครงการที่ขออนุมัตินะครับ มันน้อยไปนะครับ แต่ท่าน ผอ.ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ก็ได้ตอบไปแล้วนะครับ ทั้งคำถามและคำตอบ
นะครับ จะอยู่ ในรายงานการประชุมนะครับ  ก็ต้องขอบคุณนะครับ         
ที่สอบถาม เพราะว่าเป็นเงินสะสมขอบคุณจริง ๆ นะครับ ท่านสมาชิก     
ทุกท่านนะครับ ขอให้ช่วยกันสอบถามนะครับ ขอให้ช่วยกันดู ตรวจสอบ
นะครับ ว่าการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละรายการหลาย ๆ รายการนะครับ 
ที่เสนอต่อสภานะครับ ถ้าท่านยิ่งถามมากเท่าไหร่ ท่านก็จะยิ่งปลอดภัย
เท่านั้นนะครับ อย่างที่ผมได้นำเรียนท่านสมาชิกทุก ๆ ครั้งในการประชุม
นะครับ เพราะว่าอำนาจหน้าที่ของท่านสมาชิกโดยตรงเลยคือตรวจสอบ
น ะค รั บ  ก าร ใช้ งบ ป ระม าณ ขอ งฝ่ าย บ ริห าร  ซึ่ ง วั น นี้ น ะค รั บ                         
ท่านเอกชัย กลิ่นกุสุม ก็ได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่และอย่างดีนะครับ 
ผมแนะนำทุกครั้งนะครับว่า ควรจะตรวจสอบและสอบถามนะครับ     
เพื่อความปลอดภัยทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการ
นะครับ เพราะว่าการใช้เงินงบประมาณนะครับ มันจะมีผลสืบเนื่อง 



-46- 

 

ประธานสภา อบจ.  ไปในอนาคตนะครับ การตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ นะครับ เช่น 
สตง. ปปช. จะต้องเข้ามาตรวจสอบการใช้งบประมาณของเราอย่าง
แน่นอนนะครับ นอกจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว ยังมี สตง. ปปช. อปท. 
อะไรอีกมากมายนะครับ เข้ามาตรวจสอบนะครับ ผมจึงอยากจะให้     
ท่านสมาชิกทุก ๆ ท่าน ช่วยกันดู ช่วยกันสอบถามอย่างเช่นท่านเอกชัย 
กลิ่นกุสุม ในวันนี้ ท่านอื่นมีข้อซักถามอีกไหมครับ เชิญ ท่านสมร แตงอ่อน ครับ 
เชญิครับ 

นายสมร  แตงอ่อน - ผมสมร แตงอ่อน เขต 1 ลาดหลุมแก้ว ผอ.ป้องกันฯ ครับ คือที่ท่าน
สมาชิกเขาถามมา ข้อมูลของคุณมันสั้น และเมื่อสักครู่นี้คุณตอบว่า 
สามารถดูดน้ำได้ 7 ,000 ลิตรต่อนาที คุณเอาข้อมูลมาให้แน่ๆ นะ
เพราะว่ามันคงดูดไม่ได้นะครับ 7,000 ลิตรต่อนาที มันเยอะนะครับ            
น้ำ 7,000 ลิตร แล้วโครงการนี ้ซึ่งข้อมูลมันสั้น ถังบรรทุกน้ำได้กี่ลิตรก็ไม่มี 
มีแต่แรงม้า 2,800 แรงม้า คือเป็นเครื่อง 2 เพลา ให้ดูด 2 กิโลเมตร               
ก็ต้องทำให้ดูว่าดูดสายยางมาได้ 2 กิ โลเมตร เลยหรือ หรือเราจะ        
ดูดน้ำได้จากแม่น้ำมาที่ อบจ. เลยประมาณ 2 กิโลเมตรเนี่ย เราสามารถ
เอารถจอดที่นี่แล้วก็ดูดน้ำจากแม่น้ำมาได้เลยหรือ นีค่ือประเด็นที่สมาชิก
เข าถ าม  ผ ม ก็ เป็ น ส ม า ชิ ก ก็ เล ย ท้ ว งติ ง ด้ ว ย ก า ร พู ด คุ ย กั น                            
แต่ 7,000 ลิตรต่อนาที คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าที่บ่อผมมีเครื่องรดน้ำถนน
อยู่ 3 คัน ไม่เคยดูดได้ 7,000 ลิตรต่อนาที อันนั้นคงเป็นไปไม่ได้นะครับ 
และก็ดูดน้ำระยะยาว 2 กิโลเมตร เอาข้อมูลให้มันดีกว่านี้อีกนิดหนึ่ง เพราะ
ข้อมูลมันสั้น มันมี 6 บรรทัดเอง เงินตั้ง 49,000,000 บาท เอาให้มัน    
หนักแน่นกว่านีห้น่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ท่านสมร มีข้อข้องใจว่าดูดน้ำได้จริงหรอืไม่ 7,000 ลิตรต่อนาทีนะครับ
และระยะ 2 กิโลเมตรนะครับ  ดูดได้จริงใช่หรือไม่  เชิญท่าน ผอ.                  
ตอบหน่อยครับ 

นางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์ - ตามขอบเขตลักษณะงานที่ได้กำหนดมา ก็สามารถสรุปได้ค่ะ ตามที่ได้
กำหนดไว้ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะที่มันบ่งบอกไว้ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะ
สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 13,000 ลิตรต่อนาทีค่ะ ที่ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 
150 เมตร แล้วก็มีสมรรถภาพสูงในการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร 
ในวงแนวราบนะค่ะ แล้วก็มีอัตราการสูบส่งได้ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตรค่ะ 
ซึ่งเป็นขอบเขตงานที่ได้กำหนดมาค่ะท่าน ขอบคุณค่ะ    

 



-47- 

 

ประธานสภา อบจ.  - สรุปได้นะครับท่านสมร ตามที่ท่าน ผอ. ได้รายงานนะครับ ท่าน ผอ. 
มีตัวอย่างให้ดูนะครับ ท่านสมาชิกก่อนที่เราจะจัดซื้อจัดจ้าง เราอาจจะ
ได้ดู เป็นตัวอย่างว่าการทำงานของรถส่งน้ำในระยะ 2 กิ โลเมตร                 
การทำงานเป็นอย่างไรนะครับ ขอให้ท่าน ผอ.นะครับ วันไหนสะดวก             
ถ้าถึงขั้นตอนนั้น ก่อนจะกำหนด TOR นะครับ ว่าถ้ามีรถมาให้ดูที่ อบจ. 
ก็ยิ่งดีใหญ่นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ท่านอื่นมีข้อสอบถามอีกไหมครับ 
เชญิท่านสุเทพครับ 

นายสุเทพ สมใจ - เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ของผมก็จะ
ถามเรื่องของเขตอำเภอเมืองมีแค่ 6 โครงการ 40 กว่าล้าน แต่ก็ยัง
สงสัยว่าโครงการที่ 2 กับโครงการที่ 6  เป็นโครงการเดียวกันไหมครับ     
ผอ .ป ระ เทื อ ง  เพ ราะมั น เป็ น พื้ น ที่ ที่ เดี ย วกั น  แ ต่ ท ำ ไม ท ำถึ ง                        
2 โครงการนะครับ และท่อน้ำทิง้มีหรือไม่ เพราะฝั่งตะวันออกจากคลอง
วัดโคกไปถึงคลองบางหลวง มันตอ้งมที่อน้ำทิง้นะครับ  

ประธานสภา อบจ.  - ท่าน ผอ.ประเทือง ครับ เชญิตอบข้อสอบถามท่านสมาชิกหน่อยครับ 

นายประเทอืง กันธสมาส - คือโครงการนี้ต้องเป็นไปตามแผนครับ เพราะในแผนแยกเป็น 2 แผนครับ 
จริงๆ ผมอยากจะมารวมเป็นโครงการเดียวกัน แต่ว่าขัดกับแผนครับ 
เพราะเนื่องจากแผนดึงมาคนละแผน ก็เลยต้องแยก และเรื่องท่อระบายน้ำ 
คือโครงการเดิมตามแผนไม่มีครับ เพราะว่าไปแก้ไขเพิ่มแผนจากแผน
ไม่ได้ครับ 

ประธานสภา อบจ.  - มันเป็น 2 แผน แต่มารวมกันใช่ไหมครับ ลักษณะคล้ายๆ ว่า 2 ช่วงไหมครับ 
เป็นลักษณะ 2 ช่วงนะครับ คือตอนประสานแผนอาจจะขอมาระยะเท่านี้
นะครับ แล้วก็อีกปีนึงขอเพิ่มต่อเนื่องประมาณนั้นนะครับ ท่านสมาชิกครับ     
ก็คือเป็น 2 ช่วง แต่ในแผนไม่มีท่อระบายน้ำใช่ไหม ไม่มีท่อระบายน้ำนะครับ
ในแผน เพราะว่าการทำงบประมาณจะต้องทำตามแผนที่กำหนดมานะครับ 
ในตอนประสานแผนเข้ามาที่  อบจ. ของเรานะครับ ท่านสมาชิกก็ต้อง      
ไปกำหนดแผนนะครับ ไปทำประชาคมมาเกี่ยวกับท่อระบายน้ำ เพิ่มเข้ามา    
นะครับ ในช่วงห้วงระยะเวลาที่ประสานแผนเพิ่มนะครับ ช่วงไหนนะครับ 
ท่าน ผอ.กมลวรรณ ครับ ช่วงประสานแผนเพิ่มครั้งต่อไป 

นางสาวกมลวรรณ วงษ์สมุทร - คาดว่าเดือนมีนาคมตามปฏิทินของการประสานแผนระดับอำเภอค่ะ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับประมาณเดือนมีนาคมนะครับ ท่านไปประสานกับท้องถิ่นที่อยู่ใน
โครงการนั้นนะครับ ให้ช่างออกสำรวจเตรียมเรื่องไว้เลยนะครับ ประสาน
แผนเข้ามานะครับ ฝากท่านสมาชิกไว้ดว้ยนะครับ ท่านอื่นมอีีกไหมครับ 
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ประธานสภา อบจ.  ไม่มนีะครับ ก็ขอบคุณท่านสมาชิกที่ซักถาม เนื่องจากเราใช้เงินสะสมนะครับ 
เป็นเงินสะสม และใช้จำนวนมากนะครับ ท่านสมาชิกให้การสอบถาม
อย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับ และผมมีเรื่องที่จะต้องฝากนะครับก่อนที่จะ
ขออนุมัตินะครับท่านสมาชิก ก็คือเงินสะสมที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับ        
ที่เราจะขออนุมัติในวันนี้ มันมีข้อผูกพันนะครับ ต้องก่อหนี้ผูกพันก่อน
เดือนกันยายนของปีถัดไปใช่ไหมครับ ของปีงบประมาณ ของปีถัดไปก็คือ
กันยายน ปี 2568 นะครับ แต่ผมให้แง่คิดนะครับท่านสมาชิกทุกท่าน 
เพราะว่าสภาของเรานั้นจะอยู่ได้ถึงเดือนธันวาคมของปี 67 นะครับ
ฉะนั้น ท่านสมาชิกทุก ๆ ท่านนะครับ ต้องช่วยกันเข้าไปในพื้นที่นะครับ      
ไปขออนุญาตท่านนายก อบต. นายกเทศมนตรีนะครับ แล้วก็หน่วยงาน     
ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่ขออนุมัติงบประมาณในวันนี้นะครับ ขออนุญาตมา
ให้เร็วที่สุดนะครับ เพื่อที่จะก่อหนี้ผูกพันให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับ      
อย่างที่ผมให้ข้อสังเกต ก็คือ สภาของเราจะหมดภายในเดือนธันวาคมนี้ 
วันที่ 19 ธันวาคม 2567 เที่ยงคืนก็หมดนะครับ สภาของเราหมดวาระ
แล้วนะครับ  ถ้าท่านรอให้ ไปถึงปี  2568 คาดว่าผลงานของท่าน                 
จะไม่ออกนะครับ  พูดกันตรง ๆ เลย ทุกท่านต้องเข้าไปประสาน             
ขออนุญาตพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดนะครับ หลังจากที่สภาอนุมัติแล้วนะครับ
ผมพูดถึงในกรณีที่สภาอนุมัติแล้วนะครับ ผมพูดให้ท่านฟังก่อนนะครับ 
ท่านต้องรีบไปขออนุญาตเลย โดยเฉพาะกรมชลประทาน กรมเจ้าท่านะครับ 
เป็นหน่วยงานที่มีระยะเวลาขออนุญาตนะครับ 1 เดือน เขาจะประชุมกัน 
หรือว่า 2 เดือนครั้ง ผมไม่แน่ใจนะครับ เพื่อที่จะอนุญาตในโครงการต่าง ๆ     
ที่ขออนุญาตมา ต้องเร่งเข้าไปขออนุญาตนะครับ เพื่อให้การดำเนินการนั้น
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทางท่าน ผอ.รัชนี แจ้งกับผมว่า อย่างเช่น
โครงการที่จำนวนเงินเกินเท่าไหร่นะครับ  ถึงจะต้องใช้เวลา 70 วัน        
ในการตั้งเรื่องที่จะจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิเท่าไหร่นะครับ ขอเชิญ ผอ.รัชนี ครับ 

นางรัชนี คงเจริญ  - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วงเงินนะค่ะ     
ถ้ าเป็นระบบจัดซื้อจัดจ้าง  ถ้ าวงเงินไม่ เกิน  5 ,000,000 บาท                      
ใช้ระยะเวลา 46 วัน ถึงจะทำสัญญาได้นะค่ ะ แล้วก็วงเงินไม่ เกิน 
10,000 ,000 บาท ใช้ระยะเวลา 63  วัน  แล้วก็ วงเงินไม่ เกิ น 
50,000,000 บาท 65 วัน แล้วก็วงเงินเกิน 50,000,000 บาท        
ใช้ระยะเวลา 73 วันนะค่ะ ตั้งแต่ขึ้นแผนจนถึงทำสัญญาค่ะ 
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ประธานสภา อบจ.  - 70 วันก็เท่ากับ 2 เดือนกับ 10 วันนะครับ ระยะเวลาค่อนข้างนาน
นะครับ ทุกท่านต้องเร่งไปดำเนินการนะครับ มีสมาชิกจะสอบถามอะไร
เพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ ถ้าไม่มีนะครับผมขอถามมตทิี่ประชุม
เลยนะครับ 

              - ขณะนีม้ีสมาชิกจำนวน 27 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

    ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหใ้ช้จ่ายเงนิสะสมขององค์การบริหาร 
      ส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 22 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหใ้ช้จ่ายเงนิสะสมขององค์การบริหาร 

 ส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ใชจ้่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตามที่ท่านรองรุจศลักษณ์ และท่านรองสริะพงษ์ เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 22 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 5 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  8 

ระเบียบวาระที่ 8  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบจ. - ผมได้รับเอกสารจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
มอบหมายในระเบียบวาระที่ 8 ให้ท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง      

ตั้งวงษ์เลิศ เป็นผู้แถลงญัตติ เชิญท่านรองรุจศลักษณ์  ธูปกระจ่าง      

ตั้งวงษ์เลิศ ครับ เชญิครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ  

ตั้งวงษ์เลิศ   ท่านสมาชิกผูท้รงเกยีรติทุกทา่น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ที่กองสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด 

 รายการท่ี 1 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง    กองสาธารณสุข 

ตั้งวงษ์เลิศ  แผนงานงบกลาง / งานงบกลาง / หมวดงบกลาง 

ประเภทเงนิสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีเป็นเงิน 20,000,000 บาท     
(ยี่สิบล้านบาท) (หน้า 111 ข้อ 1.3) โอนลดตามบัญชีโอนเงินฯ อนุมัติ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 โอนครั้งที่ 2 เป็นเงิน 6,000,000 บาท 
(หกล้านบาท) คงเหลือ 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาท) จึงขอ
อนุมัตโิอนลด เป็นเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านหา้แสนบาท) 
รายการท่ี 2 

กองสวัสดิการสังคม 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์  / งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์  
หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 10,000,000 บาท              
(สิบล้านบาท) (หน้า 213 ข้อ 1.1 (2)) ขณะนีย้ังไม่มกีารเบิกจ่าย จึงขอ
อนุมัตโิอนลด เป็นเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านหา้แสนบาท) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข / งานศูนย์บริการสาธารณสุข / หมวดค่า
ครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้

บรรจุเครื่อง จำนวน 200 เครื่องๆ ละ 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท) 
เป็นเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติ                     
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ที่จัดส่งให้กับทุกท่านแลว้ 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  เนื่องจากกองสาธารณสุข มีความจำเป็นต้องดำเนนิการจัดซือ้ครุภัณฑ์  
ตั้งวงษ์เลิศ   วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้สำหรับการให้บริการ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจากการตรวจสอบข้อบัญญัติฯ 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
กำหนดไว้ว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย     
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ      
          ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ เชญิท่านเอกชัย กลิ่นกุสุม ครับ 

นายเอกชัย กลิ่นกุสุม  - เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน ผมเอกชัย
กลิ่นกุสุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  เขต 1 
อำเภอธัญบุรีครับ ในญัตตินี้นะครับ ฝ่ายบริหารเสนอซื้อเครื่องกระตุ้น
หัวใจ AED จำนวน 200 เครื่องนะครับ ในส่วนของการซื้อเครื่องนี้                   
ก็สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะครับ มีประเด็นที่เป็นข้อกังวลเช่นเคยและ
อยากจะสอบถามก็คือเรื่องการได้มาซึ่งราคากลาง ญัตตินี้ดีหน่อย                
มีคู่ เทียบมา 3 รายการ ซึ่ งเป็นคู่ เทียบที่ ใช้ในการตั้ งราคากลาง                 
บริษัทแรก 75,000 บาท บริษัทที่ 2 ราคา 78,000 บาท ก็โอเค              
ในราคาตั้ง 75,000 บาท บริษัทที่ 3 เขียนว่า 640,000 บาท นะครับ 
ซึ่งมันโดดมาก คุณสมบัติอาจจะพิเศษอะไรก็ตาม ผมมาดูอีกทีนึง                
ในการตั้งราคากลาง คือราคาในท้องตลาด ณ ปัจจุบัน โดยการสืบราคา
วันที่ ใน ใบ เสนอราคาก็ ยั งไม่ มี วันที่ ล งมาเลยนะครับ  ผมไม่ รู้ ว่ า
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดูดีหรือเปล่า เอกสารที่เขาส่งมา 
วันที่ไม่มีในใบเสนอราคานะครับ ไม่เป็นไรผมก็เลยโทรไปบริษัทนี้เลยว่า           
คุณเสนอราคามาจริงไหม โทรเบอร์ 02 หลายครั้งก็ไม่รับ ผมก็โทรไป 
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นายเอกชัย กลิ่นกุสุม  เบอร์ 081 ตามที่  ท่านเห็นในมือ ว่าเสนอมาจริงไหม เขาบอกจริง                 
เสนอมาจริง เสนอมาหลายใบด้วย ผมก็ถามว่าแล้ว 640,000 บาท    
คือเครื่องเดียวไหม เขาบอกเครื่องเดียว ทำไมของพี่ราคา 640,000 บาท  
แล้วพี่ไม่มีรุ่นที่มัน 60,000 บาท 70,000 บาท ตามที่เจ้าอื่นเขาเสนอ
มาเหรอครับ เขาบอก 640,000 บาท ที่เขาเสนอคือเครื่องกระตุ้นหัวใจ
ที่ ใช้ในห้องผ่าตัด ผมก็ เลยไม่รู้ว่าทำไมจึงเอาใบเสนอราคานี้อันนี้               
ไปเทียบเคียงกับอีก 2 บริษัท ซึ่งความต้องการของเราไม่ใช้ในห้องผ่าตัด
นะครับ ประเด็นแรกที่ผมสอบถามไป ผมก็ได้ขอ้มูลก็วางหูกันไปไม่มีอะไร 
เขาโทรกลับมา ไปดูในระบบแล้วที่เสนอมาให้ อบจ.ปทุมธานี มีอีกใบหนึ่งที่เขียนว่า 
AED และพร้อมตู้ด้วย เสนอมาในราคา 70,000 บาท ก็วางหูไป ผมก็
สงสัยอีก โทรกลับไปอีก ที่ท่านพูดว่า 70,000 บาท ได้รวม VAT หรือยัง 
เขาบอกรวมแล้ว แล้วถามว่าใบที่ส่งให้เร็ว ๆ นี้ไหม เขาบอกก็ส่งมาพร้อมใบ 
600,000 บาท นะครับ ส่งมาด้วยกัน เป็นผู้หญิง อันนี้ถ้าท่านประธาน
อยากได้ยินเสียงฟังในมือถือผมได้นะครับ ว่าได้พูดกันจริงไหม ก็จะเห็นว่า
บริษัทนี้ก็มีการตอบมาว่า 70,000 บาท ซึ่งถ้าคูน 200 เครื่อง จะใช้
งบประมาณ 14,000,000 บาท วันนี้สภาแห่งนี้ของบประมาณมา 
15,000,000 บาท ก็ถูกกว่ากัน 1,000,000 บาท โอเคไม่เป็นไร
เพราะผมไม่เห็นใบเสนอราคาใบนั้น ท่านกรรมการอาจบอกว่า ใบนั้น      
ไม่ผ่านสเปคก็ได้ แต่ถ้าไม่ผ่านสเปค ผมขอดูใบนั้นหน่อยว่าต่างกับอีก 2 ใบ
ยังไง ทำไมไม่ผ่านสเปค แต่ถ้าไม่ผ่านสเปคจริง ทำไมท่านจึงไม่หาบริษัทอื่น 
คู่เทียบ 3 บริษัท ที่ไม่ใช่เอาเครื่องที่ใช้ในห้องผ่าตัดมาใช้เป็นคู่ เทียบ
เพราะถ้าอย่างนั้นก็จะได้ราคาที่สูงกว่านะครับ อันนี้ก็ฝากเป็นข้อสังเกตว่า 
1. ในการหาราคากลางได้ตรวจดีหรือ กระทั่งวันที่ก็ไม่มีมานะครับ                  
2. ทำไมเอาราคาสเปคที่มันห่างกันอย่างนี้มาเทียบกันใน 3 บริษัท                   
3. ทำไมเขาแจ้งผมว่ามีใบเสนอราคา 70,000 บาท รวม VAT พร้อมตู้แล้ว       
ซึ่งไม่ใช่ราคาที่ผมไปดูในเน็ตร้านค้าทั่วไปอะไรเลยนะครับ เป็นราคาที่เขา
บอกว่าเขาส่งมาให้  อบจ. ซึ่ งแสดงว่าเขาคำนวณแล้วว่าเขาขาย   
หน่วยงานของรัฐได้ อันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาข้อหนึ่งนะครับท่านประธาน 
เพราะว่าหนึ่งล้านที่ เพิ่มหรือหายไป มันซื้อได้ 14 เครื่อง นะครับ                  
ผมอยากนำเรียนนะครับว่า ผมไม่ได้ค้านการซื้อเครื่องเลยนะครับ ยินดี
และผมก็เห็นดีด้วยจะกี่ล้านบาทก็ตามถ้าได้ใช้ประโยชน์สักครั้งเนี่ยก็มี
ประโยชน์แน่นอนหรอืไม่ได้ใชเ้ลยก็มีประโยชน์แน่นอนนะครับ ก็ฝากเรียน 
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นายเอกชัย กลิ่นกุสุม  ท่านประธานสภาแห่งนีน้ะครับขอบคุณครับ  
ประธานสภา อบจ.  - เชิญท่านรองพัชร์ชิสา นะครับ เพราะว่าท่านกำกับดูแลกองสาธารณสุข

โดยตรงนะครับ 

นางสาวพัชร์ชสิา พชิระธารรีัตน์ – ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขตอบนะค่ะ 

ประธานสภา อบจ.  - เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขอยู่ไหม เชญิครับเชิญ 

นายภาณุพันธ ุ์ วัฒนธรรมรงค์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ กระผมนายภาณุพันธุ์ 
วัฒนธรรมรงค์ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ราคานะครับ การที่เรานำมาใช้ในการเสนอนะครับ เพื่อให้กับทางสภา
พิจารณานะครับ รายละเอียดจริง ๆ เราจะซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ                 
ชนิด AED นะครับ เราเคยดำเนินการจัดซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ 
จำนวน 5 เครื่อง เพื่อติดตั้งไว้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
ปั จ จุ บั น มี ห น่ วย งาน  แล้ วก็ หล าย  ๆ  ส่ วน  ที่ มี ค วาม ป ระส งค์                           
เร าจึ งด ำ เนิ น ก ารจั ด ซื้ อ เพิ่ ม เติ ม  เพ ราะ เห็ น ว่ าแน วท างข อ ง                
ท่านนายกคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับ ในส่วนของราคากลางที่เราได้สืบมา 
จากทางท้องตลาดนะครับเป็นราคากลาง จากเดิมที่เราได้เคยดำเนินการ
จัดซื้อ โดยใช้คุณลักษณะที่ ได้ดำเนินการจัดซื้อ ซึ่ งผ่านขั้นตอนของ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยมีการเสนอราคา 
3,000,000 บาท นะครับ แล้วก็ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไป 5 เครื่อง
เป็นมาตรฐานนะครับ ซึ่งสามารถดำเนินการแข่งขันได้จริงตามท้องตลาด
อย่างแน่นอนนะครับ รวมทั้งปัจจุบันนะครับ เมื่อเราดำเนินการจัดซื้อ     
ในครั้งใหม่นะครับ เราก็คือใช้แนวทางคุณลักษณะและราคากลางเดิม
เป็นพื้นฐานก่อนนะครับ จากนั้นให้ทางบริษัท เป็นผู้ที่ค้าขายเกี่ยวกับ
ตัวเครื่องโดยตรง เสนอราคาเข้ามาเพื่อที่จะได้ใช้ราคาตรงนั้นเป็น
มาตรฐาน แล้วก็จะได้ครอบคลุม แล้วก็รอบคอบเพิ่มมากขึน้นะครับ ทั้งนี้
ทั้งนั้นผมคิดว่ารายละเอียดจากเครื่องที่เราเคยดำเนินการจัดซื้อครับ 
อาจจะเป็นรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งที่จะให้ทางท่านสมาชิกพิจารณานะครับ 
ในส่วนของรายละเอียดที่อาจจะเสนอราคามามีบริษัทหนึ่งที่เกินมาอันนี้
ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับ  เนื่องจากว่าทางบริษัท เราได้แจ้ง               
ให้แก่หลาย ๆ บริษัท เสนอราคามา แต่ว่าก็จะมีบางบริษัท ที่เสนอมา             
แล้วก็ไม่เสนอมานะครับ บางบริษัทก็เสนอมาแต่ว่าเป็นราคาเครื่องเดียว               
นะครับ ทีนี้เราก็เลยได้นำมาเสนอเพื่อที่จะใช้เป็นราคากลางประกอบ
ให้กับทางท่านสมาชิกพิจารณานะครับ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเครื่องนี้    
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นายภาณุพันธ ุ์ วัฒนธรรมรงค์ เราได้เคยดำเนินการจัดซือ้ไปแล้วนะครับ แล้วก็เป็นราคาที่มีการแข่งขัน
ได้จริงครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ.  - ครับท่านเจ้าหน้าที่ก็ตอบนะครับว่า อบจ. เคยดำเนินการจัดซือ้ไปแล้ว   
ใช่ไหม 5 เครื่องนะครับ ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว้ เบิกจ่ายแล้วนะครับ 

นายภาณุพันธ ุ์ วัฒนธรรมรงค์ - ใช่ครับ 

ประธานสภา อบจ.   - ท่านสมาชิกครับถูกต้องครอบคลุมไหมครับ ท่านเอกชัยครับ เชญิครับ 

นายเอกชัย กลิ่นกุสุม  - ครับขอบคุณท่านที่ชีแ้จงนะครับแต่ประเด็นที่ผมถามคือทำไมเอาราคา
เครื่องที่อยู่ในห้องผ่าตัดมาเป็นคู่เทียบ ท่านไม่ต้องพูดถึงก่อนหน้านี้        
ตั้งยังไง ครั้งนี้ที่กรรมการตั้งราคามาโดยเอาเอกสารของเครื่องผ่าตัด
อย่างเช่น ห้องผ่าตัด มาเป็นคู่เทียบให้ผมดู เขาบอกผมมาเองว่าเขาส่ง 
70,000 บาท มาก่อนหน้านี้คุณซื้อขายกันยังไม่สนใจ แต่ว่าเมื่อคุณ      
ตั้งงบประมาณมา เมื่อมันมี  70,000 บาท เขาบอกมามันมีทำไม               
คุณไม่เอา 70,000 บาท ในข้อพิจารณาด้วย ผมก็ไม่รู้หรอกคราวที่แล้ว
ซื้อกันได้ราคาเท่าไหร่อาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับ แต่ว่าจุดตั้งต้นจุดเชื้อ
ของโครงการต่าง ๆ มันต้องถูกต้องนะครับ สุดท้ายไปประมูลกันอาจจะ
เหลือเครื่องละ 60,000 บาท ก็เป็นไปได้ จากจุดตั้งต้นของโครงการต่าง ๆ 
ต้องถูกต้องตามระเบียบนะครับ สุดท้ายที่เหลือ 60,000 บาท 50,000 บาท 
ก็ไม่ได้สนใจขอให้ได้คุณภาพที่ดนีะครับ ข้อที่สงสัยคือ  
1. ทำไมคณะกรรมการจงึเอาราคาของคนละชนิดกันมาเป็นคู่เทียบให้มัน
ครบ 3 บริษัท 

2. ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าลองโทรถามกลับไป เมื่อเช้าผมโทรไปใหม่
เขาบอกว่าเขาเสนอมาในราคา 70,000 บาท รวม vat แล้วก็เป็น      
ข้อสงสัยไม่เป็นไรครับ ก็ถือว่าผ่านไปก็ถ้าเกิดตอบอย่างนี้ก็ไม่ต้องตอบ          
ก็ได้ครับ ไม่เป็นไรก็ถือว่าครบแล้ว เดีย๋วลงมติกันเลยดีกว่าครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. -  ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับ ขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่สอบถาม            
คุณภาณุพันธุ์ครั้งที่แล้วจัดซื้อจัดจ้างไปเครื่องเท่าไหร่ 5 เครื่อง 

นายภาณุพันธ ุ์ วัฒนธรรมรงค์ - ขออนุญาตนะครับ เนื่องจากตอนที่เราตั้งราคาเอาไว้นะครับ ประมาณ
เค รื่ อ งล ะ  70,000 บ าท  แ ต่ เนื่ อ งจ าก พ อ มี ก า ร เส น อ ราค า                 
ก็มีการลดราคาลงนะครับ ทีนี้ผมไม่แน่ใจในตัวยอดที่ดำเนินการจัดซื้อ       
จัดจ้างจริง ๆ ครับ แต่ว่าราคาตอนนี้ตอนนั้นจำได้ว่าตั้งไว้ประมาณ 
70,000 บาท ครับผม 
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ประธานสภา อบจ. -  ประมาณเครื่องละ 70 ,000 บาท นะครับที่เขาส่งมาคือราคาที่
แท้จรงิถูกต้องนะ ยืนยันนะ 

นายภาณุพันธ ุ์ วัฒนธรรมรงค์ - ยืนยันครับผม  
ประธานสภา อบจ. - ครับท่านสมาชิกครับ 70,000 บาท นะครับ เชญิท่านเอกชัย ครับ 

นายเอกชัย กลิ่นกุสุม  - ท่านบอกว่าเขายืนยัน 70,000 บาท ญัตตินี้จะเสนอยังไงครับ               
เมื่อเขาเสนอ 70,000 บาท แต่ของบประมาณมาเกินกว่ากรอบที่เขา
เสนอมาอีก อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าถูกต้องหรือเปล่า แต่เมื่อเจ้าหน้าที่
ยืนยันเอง เขาเสนอมา 70,000 บาท ทำไมไม่มีใบ 70,000 บาท                   
ในตอนกรรมการถอดราคาครับ  

ประธานสภา อบจ. - เชญิคุณภาณุพันธุ์ ครับ 

นายภาณุพันธ ุ์ วัฒนธรรมรงค์ - ขออนุญาตครับอย่างนี้ครับเนื่องจาก 70,000 บาท เป็นราคาที่เรา
เคยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อ 5 ตู้ที่แล้วนะครับ ซึ่งตอนนั้นเป็นราคาที่ 
70,000 บาท เมื่อสักประมาณตอนนั้นน่าจะช่วงปี 2566 อาจจัดซื้อ
จัดจ้างประมาณช่วงเดือนกันยายนประมาณนั้นนะครับ ที่นี้เนื่องจาก
ระยะเวลาผ่านมาพอสมควรนะครับ  ก็เลยได้ให้เขาเสนอราคาใหม่                
ทีนี้แนวทางของการตั้งราคากลางนะครับ  ถ้าเป็นกรณีที่ราคาเกิน 
500,000 บาท นะครับ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธี e - bidding นะครับ เราสามารถใช้ราคาที่เป็นราคาไม่ใช่ราคาต่ำสุด     
ได้นะครับ เนื่องจากเป็นการดำเนินการด้วยวิธีแข่งขันนะครับ ก็เลยใช้
ราคาที่เป็นราคาที่สามารถดำเนินการก็คือหารเฉลี่ยนะครับ ก็คือใช้เป็น 
75,000 บาท ครับผม ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - 5 เครื่อ งที่ แล้ วนะครับ  จัดซื้ อ จัดจ้างไป เมื่ อปี  2566 ใช่ ไหม                    
แล้วระยะเวลาผ่านมาหลายเดือนนะครับ ก็คาดการณ์ว่าอาจราคาสูง
หรือลงก็ต้องอยู่ที่การประมูล ณ เวลานั้น ก็คือตั้งเผื่อมาใช่ไหมครับ            
ท่านสมาชิกครับ คำตอบใช้ได้ไหมครับ ครับ เชิญท่านเอกชัยครับ 

นายเอกชัย กลิ่นกุสุม  - ก็ไม่เป็นไร ก็เป็นความรู้ อาจจะไม่มีความรู้ด้านนี้ เจ้าหน้าที่อาจจะมี
ความรู้มากกว่านะครับ ก็ขอฝากว่าต่อไปเทียบราคาอะไรก็ขอให้มันอยู่
ในเรทเดียวกันนะครับ ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าติดใจเรื่องเดียว ทำไม               
เอาเครื่องประเภทห้องผ่าตัดมาเทียบด้วย ถ้าเกิดเอามาเฉลี่ยกัน 
75,000 บาท อีกอันนึง 80,000 บาท อีกอันนึง 600,000 บาท
อย่างนั้นก็ควรจะเสนอตั้งราคาในเครื่องละ 200,000 บาท นะครับ            
ถ้าบอกว่าเอาราคามาเฉลี่ยกัน ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบจ. - เจ้าหน้าที่ทุกกองทุกท่านครับ การทำงบประมาณผมบอกแล้วนะครับว่า
มันมีขั้นตอนรายละเอียดที่สลับซับซ้อนนะครับ  ต้องละเอียดนะครับ               
ต้องดูให้ดีนะครับ ตามที่ท่านสมาชิกได้ติง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันเป็น
การตัดสินใจของท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ ในโครงการนี้นะครับที่เสนอต่อ
ที่ประชุมนะครับ ก็ขอให้ท่านเจ้าหน้าที่ที่จะทำโครงการต่อไปนะครับ                  
ก็รับข้อติติงของท่านเอกชัย กลิ่นกุสุม ไปดำเนินการนะครับ ไปดูแล
ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับ ก่อนที่จะส่งเข้ามาเสนอต่อที่ประชุมสภา
แห่ งนี้ นะครับ  ท่ านสมาชิกท่ านใดมีข้อซักสอบถามอีกไหมครับ                        
ไม่มีนะครับถ้าไม่มนีะครับผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ 

              - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 27 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 21 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตามที่ท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 21 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 6 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 

ระเบียบวาระที่ 9  เรื่อง  อื่น ๆ 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรอืจะอภปิรายในเรื่องอื่นใด      
อีกหรอืไม่ ผมขอเชิญท่านผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสามโคกนะครับ ท่านอนุสิทธิ์ 
ศรีอนันต์ ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคกแนะนำตัวนะครับ      
เชญิครับ          

นายอนุสิทธิ ์ศรอีนันต์  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                          
ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และแขกผู้มีเกียรติ                  
ทุกท่านครับ ผมอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ตำแหน่งผูบ้ริหารสถานศกึษาโรงเรียน 
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นายอนุสิทธิ ์ศรอีนันต์  สามโคกนะครับ ก็ได้รับการโอนย้ายตำแหน่งมาจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 โรงเรียนวัดบางพูนนะครับ       
ก็อายุราชการประมาณ 30 ปี นะครับ ก็อยู่ปทุมธานีตั้งแต่ปี 2536                 
ก็จะเหลืออายุราชการอีก 3 ปี ก็ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี และก็ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติที่จะช่วยให้การขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาของจังหวัดปทุมธานีให้มีความเป็นเลิศต่อไปครับ
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอบคุณ ท่าน ผอ. นะครับ  ผมฝากท่าน ผอ.หนึ่ งเรื่องนะครับ                      
เรื่องอาคาร 8 ช้ันหรืออาคารที่มีหอคอยด้านบนนะครับหลังคารั่ว         
ฝ้าทะลุ มานานแล้วนะครับ ท่าน ผอ.ท่านใหม่ แล้วก็ท่าน ผอ.แอร์ 
ประสานกับช่างประเทืองด้วยนะครับ ผมเป็นกรรมการสถานศึกษานะครับ
ผมไปประชุมทีไร ก็ยังไม่ได้รับการดำเนินการอะไรเลยนะครับก็ฝากดูด้วย
นะครับ  แล้วก็ยั งมีอีก  2-3 อย่างนะครับ  เช่น จอ LED และถนน            
ทางเข้านะครับลองดูหน่อยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง ดำเนินการ              
ไปถึงไหนแลว้ ของบประมาณเข้ามาหรอืยังนะครับประสานกับ ผอ.ประเทือง
ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับ ท่านผู้บริหารมอีะไรไหมครับไม่มนีะครับ 

 -  เมื่อได้ประชุมกันจนครบทุกระเบียบวาระการประชุมแลว้ และไม่มี
เรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาแล้ว 

- ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ
และท่านผูม้ีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม
ในวันนีเ้พียงเท่านี ้ขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา      12.20  น. 
 

 

 

 

                       (ลงช่ือ)................................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                            (นางสาวพนารัตน์ บุญเทศนา) 

                                           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 

 

                    (ลงช่ือ)...............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (นายวิรัช  แดงกลาง) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 








